



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 19-25 ต.ค. 2554

### คาดปลายปีข้าวขาดแคลน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ว่า ได้มีการประเมินความเสียหายผลกระทบจากน้ำท่วมต่อการปลูกข้าว ซึ่งล่าสุดมีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 10 ล้านไร่ หรือคิดเป็นปริมาณ 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 5-6 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง

ขณะที่คลังสินค้า และโรงสีที่ได้รับ ความเสียหายมีประมาณ 35 โรง อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด และในจำนวนนี้เป็นโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ 20 แห่ง ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีของไทยปีนี้ น่าจะลดลง และมีปัญหาผลผลิตข้าวขาดช่วง

ส่วนความคืบหน้าการรับจำนำ ปัจจุบันมีข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำแล้ว 1.15 แสนตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเจ้า และมีโรงสีเปิดโครงการแล้ว 231 แห่ง อยู่ในภาคเหนือ 82 แห่ง กลาง 133 และอีสาน 16 แห่ง

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบให้มีการสืปรสภาพข้าวเปลือกกรอบแรกในวันที่ 20 ต.ค. นี้ โดยใช้อัตราการสืปรสภาพเดิมของปีที่แล้ว ขณะที่เกณฑ์ราคาค่าจ้างสืปรใช้หลักเกณฑ์ราคาย้อนหลัง 10 วันของโรงสีและกรมการค้าภายใน ส่วนการส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลาง โรงสีที่มีข้าวน้อยสามารถผ่อนผันขอยืดเวลาการส่งมอบข้าวได้

“แม้จะมีปัญหาน้ำท่วม แต่รัฐบาลยังยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการรับจำนำต่อไป เพราะบางพื้นที่ข้าวได้ออกสู่ตลาดแล้ว และไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วม” นายยรรยง กล่าว

สำหรับผลจากการรับจำนำได้ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวขาว 100% ส่งออกอยู่ที่ 619 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% ราคา 607 เหรียญสหรัฐต่อตัน และการส่งออกตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 17 ต.ค.2554 มียอดส่งออกรวม 9.457 ล้านตัน มูลค่า 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### พิษน้ำท่วมภาคเกษตรยับ 8 หมื่นล. พื้นที่เพาะปลูกกระทบ 15 ล้านไร่ จับตาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลน

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อประเมินความเสียหายต่อภาคการเกษตร พบว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 13 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่และอื่นๆ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 80,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สศก. คาดว่าเบื้องต้นจะมีการชดเชยความเสียหาย โดยแบ่งเป็น พื้นที่นา จะได้รับค่าชดเชย 2,222 บาทต่อไร่ พืชไร่ 3,350 บาทต่อไร่ และพืชสวนอื่นๆ 5,098 บาทต่อไร่

อย่างไรก็ตาม น้ำที่ท่วมในขณะนี้คาดว่า จะส่งผลดีต่อการปลูกข้าวนาปีร้งรอบถัดไป เนื่องจากมีปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมากกว่า 90% ของความจุ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปลูกข้าวบนพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชดเชยส่วนที่เสียหายจากน้ำท่วมได้ เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวมากประมาณ 50 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 50% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 นั้นคาดว่า อาจจะไม่มียุทธศาสตร์และคาดว่าจะมีเกษตรกรที่หันมาปลูกข้าวนาปรังชดเชยมากขึ้นหลังน้ำลด แต่ก็แนะนำว่า สถานการณ์น้ำท่วม ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในภาคกลาง ส่งผลกระทบแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ข้าว ประกอบกับราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นจากโครงการรับจำนำ ทำให้เกษตรกรนำข้าวมาขายให้กับโรงสีมากขึ้น จึงแนะนำให้เกษตรกรเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับเพาะปลูก ซึ่งคาดการณ์ว่าการข้าวจะเร่งจัดเตรียมพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ที่มา แนวหน้า

## อุทกภัยป่วนซัพพลายข้าวซ้ำเติมวิกฤตอาหารแพง

เอเอฟพีรายงานว่า แปลงปลูกข้าวราว 1.5 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 9.38 ล้านไร่) ในไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาวได้รับความเสียหายหรือเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ฝนที่ตกหนักในลาวและกัมพูชาเริ่มสร้างความสูญเสียเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า มลน้ำจาก 2 ประเทศดังกล่าวกำลังไหลเข้าสู่เวียดนามโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ

ส่วนในปากีสถานวิกฤตน้ำหลากในพื้นที่เกษตรกรรมก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

มาร์กาเรตตา วาห์ลสตรอมหัวหน้าฝ่ายลภัยพิบัติของสหประชาชาติ ระบุว่า "ภูมิภาคนี้ทั้งหมดกำลังทนทุกข์กับราคาอาหารที่สูงขึ้น เพราะการเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบหนัก ความเสียหายปีนี้น่าจะรุนแรงมาก และต้องใช้เวลาสักกระยะกว่าที่ประชาชนจะกลับสู่วิถีชีวิตปกติได้"

สำหรับไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้น นอกจากอุทกภัยจะทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 300 คนแล้ว ยังทำลายนาข้าวประมาณ 1 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 6.25 ล้านไร่) หรือเกือบ 10%ของพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวทั้งประเทศ

ความเสียหายจากน้ำท่วมเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่โครงการรับจำนำข้าวของทางการไทยในราคาสูงกว่าอัตราตลาด 44% กระตุ้นให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ซื้อจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาว่าราคาอาหารจะเพ้อ

ด้านเวียดนาม เจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าอุทกภัยทำให้นาข้าวเกือบ 6 พันเฮกตาร์ (ประมาณ 3.75 หมื่นไร่) จมน้ำและอีก 6.19 แสนไร่ตกอยู่ในความเสี่ยง วอง ฮู เตียนจากกรมควบคุมอุทกภัยและवादภัยชี้ว่า "ปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำท่วม ซึ่งเลวร้ายกว่าที่เราคาดการณ์ไว้"

วอ ทง ชวนผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว ซึ่งประจำอยู่ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุของปริมาณน้ำมหาศาลในเวียดนามคือฝนที่ตกหนักในลาวและไทย ซึ่งไหลบ่ามายังเวียดนามผ่านแม่น้ำโขง ส่วนกัมพูชานั้น นาข้าวเสียหายไปแล้วราว 6.25 แสนไร่จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 2 ล้านไร่

จิน ชเฮเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรกรรมเขมรให้ข้อมูลว่า ผลจากน้ำท่วมทำให้มีแนวโน้มสูงที่ผลผลิตข้าวส่วนเกินในปีนี้จะไม่ถึง 3 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้ ส่วนลาวซึ่งเผชิญกับลมมรสุมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็มีนาข้าวเสียหายไปแล้ว 3.75 แสนไร่

ไม่เพียงผลผลิตข้าวเท่านั้นที่ได้รับแรงสะท้อน อุทกภัยยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งข้าวด้วย รอยเตอร์ส์ชี้ว่าปริมาณน้ำที่ล้นเอ่อในแม่น้ำหลายสายของไทยทำให้เรือส่งแม่น้ำโขงขับเคลื่อนได้ลำบาก ส่วนการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะฝนตกหนัก

เทรดเดอร์ส่งออกข้าวรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า การส่งมอบข้าวอย่างน้อย 3 แสนตันจะล่าช้ากว่ากำหนด บีบีซีผู้ซื้อหันไปหาแหล่งอื่นอย่างอินเดีย

อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องลดตัวเลขผลผลิตข้าวที่ประเมินไว้ลงจาก 25 ล้านตัน เหลือ 21 ล้านตัน สำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งเริ่มต้นในเดือนนี้

ด้านเวียดนามก็กำลังประสบกับปัญหาส่งมอบข้าวเช่นกัน โดยมีแนวโน้มสูงที่จะส่งข้าว 5.2 แสนตันต่ำกว่ากำหนด เพราะผู้ส่งออกซื้อข้าวได้ไม่ครบตามจำนวนเนื่องจากราคาพุ่งสูงกว่าที่คาด ทั้งนี้ข้าวปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 7% ของเป้าหมายส่งออกข้าว 7.5 ล้านตันในปีของเวียดนาม ทำลายสถิติ 6.83 ล้านตันของปีกลาย ตลาดคาดการณ์ว่าปีหน้าฟิลิปปินส์จะต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น หลังจากตัวเลขข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเสียหายจากไต้ฝุ่น 2 ลูกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอาจสูงถึง 1 ล้านตัน

โดยเทรดเดอร์ชาวเวียดนาม เผยว่า "ราคาข้าวกำลังขยับสูงตามความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์ซึ่งจะซื้อข้าวเพิ่มในปีหน้า หลังจากผลกระทบของพายุฝนและน้ำท่วมรวมถึงปริมาณในสต็อกที่ลดลง"

ก่อนที่จะถูกไต้ฝุ่นโจมตีพื้นที่ปลูกข้าวทางตอนเหนือของประเทศ ทางฟิลิปปินส์จำกัดการนำเข้าข้าวปีหน้าไม่เกิน 5 แสนตัน เพราะคาดว่าผลผลิตในประเทศจะอยู่ที่ 17.3 ล้านตัน ปีนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกซื้อไปแล้ว 8.6 แสนตันขณะที่เมื่อปี 2553 ซื้อ 2.45 ล้านตัน

สอดคล้องกับ บลูมเบิร์กที่อ้างรายงานของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติว่าผลผลิตที่เสียหายในไทยและฟิลิปปินส์ลาวและกัมพูชาอาจดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น เพราะปริมาณข้าวสารทั่วโลกอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์

ซามาเรนต์ โมฮันตีนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสถาบันดังกล่าวมองว่าน้ำท่วมในไทยอาจทำให้ผลผลิตหายไป 5 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีนี้ซึ่งเริ่มนับจากเดือนกันยายนอาจต่ำกว่า 455 ล้านตัน จากที่เคยประเมินไว้ที่ 460 ล้านตัน

ขณะที่ โรเบิร์ต ซิกเลอร์ผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบันเดียวกันชี้ว่า "อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานข้าวภายในสิ้นปีนี้และลากยาวไปจนถึงต้นปีหน้า ราคามีแนวโน้มผันผวนสูงเพราะปัญหาสภาวะอากาศ"

ส่วนอินเดียซึ่งผ่อนคลายกฎห้ามส่งออกข้าวเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากสั่งห้ามมานานกว่า 3 ปี เป็นประเทศที่มีโอกาสได้รับอานิสงส์สูงสุดจากสถานการณ์อุทกภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้

โดยนายวีเจย์ เซเทียประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดียระบุว่า "เราประเมินว่ามีข้าวอินเดียราว 1-1.5 ล้านตันที่จะถูกส่งออกหลังจากที่รัฐบาลอนุมัติให้ขายแก่ต่างชาติได้"

อินเดียได้อนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้เมื่อเดือนก่อนเพราะปริมาณในสต็อกของรัฐบาลสูงทำสถิติ โดย ณ ต้นเดือนกันยายนข้าวในสต็อกของทางการอยู่ที่ 22.7 ล้านตัน สูงกว่าเป้า 9.8 ล้านตันถึงกว่า 2 เท่า

เทรดเดอร์หลายคนกล่าวว่า ข้าว 7 แสนตันจะส่งออกภายในเดือนธันวาคมไปยังบังกลาเทศ ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้และคาดว่าตั้งแต่เมษายนจนถึงสิ้นปีนี้อินเดียจะส่งออกข้าวได้ 4 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) ประเมินว่า ถ้านับรวมทั้งปีปริมาณการส่งออกข้าวของอินเดียจะครองสัดส่วน 11% ในการค้าข้าวทั่วโลก แซงหน้าสหรัฐและปากีสถานขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก รองจากไทยและเวียดนาม

ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-20 ต.ค. 2554 มีจำนวน 232,773 ตัน มูลค่า 125.583 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 ต.ค. 2554 มีจำนวน 6.111 ล้านตัน มูลค่า 2.942 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จากเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำโขงในเวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวหลายหมื่นไร่ บริเวณริมแม่น้ำโขงในเวียดนาม ได้รับความเสียหายอย่างหนัก อีกทั้ง

พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของเวียดนาม คิดเป็นปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของเวียดนาม

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเปิดเผยตัวเลขสถิติส่งออกข้าวว่า กัมพูชาส่งออกข้าว 120,160 ตันในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ใกล้เคียงกับยอดส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 120,800 ตัน

ถึงแม้ว่าปริมาณส่งออกยังคงอยู่ในระดับทรงตัว แต่กำไรกลับพุ่งขึ้นสูงประมาณ 67.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 27% จาก 22.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน โดยข้าวส่วนใหญ่จากกัมพูชาส่งออกไปยังตลาดในยุโรป สหรัฐ และบางประเทศในเอเชีย

นายจัน สระุน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมข้าวแห่งชาติว่า กัมพูชาคาดหวังว่าจะส่งออกข้าวให้ได้ประมาณ 200,000 ตันในปีนี้

เขากล่าวว่า ราคาข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันเนื่องจากภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในประเทศผู้ผลิตบางประเทศ

ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กัมพูชาเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำโขงเอ่อล้นอย่างร้ายแรงที่สุดในรอบศตวรรษ นอกจากคร่าชีวิตคนอย่างน้อย 247 รายแล้ว เหตุการณ์น้ำท่วมยังทำลายนาข้าว 1.25 ล้านไร่และท่วมพื้นที่เพาะปลูกอีก 2.5 ล้านไร่

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ทางกระทรวงจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อเริ่มการเพาะปลูกข้าวใหม่หลังจากน้ำลดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในปีหน้า

ตามรายงานของรัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยว่า กัมพูชาผลิตข้าวได้ 8 ล้านตันเมื่อปีก่อน ซึ่งจากจำนวนดังกล่าว กัมพูชามีข้าวเปลือกเหลืออยู่ 3.9 ล้านตัน หรือเท่ากับข้าวสาร 2.5 ล้านตัน ซึ่งเหลือสำหรับส่งออกในปีนี้

อย่างไรก็ตาม กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้ในปริมาณที่น้อยเนื่องจากขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับดูแลจัดการข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยว

กัมพูชาจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวและซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อนำมาแปรรูปเพื่อให้สามารถส่งออกข้าว 1 ล้านตันในปี 2558 ตามที่ตั้งเป้าไว้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## อินเดีย

อินเดียเล็งส่งออกข้าว 2 ล้านตันก่อนเดือนมีนาคม ขณะที่ผู้ซื้อในแอฟริกามองหาสินค้าที่ราคาถูกลงกว่า หลังไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี

อานิล कुमार มิททัล (Anil Kumar Mittal) ประธานบริษัทเคอาร์บีแอล (KRBL Ltd.) ผู้ส่งออกในนิวเดลีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า "วันนี้ ข้าวที่ถูกที่สุดมีอยู่ในอินเดียแล้ว และนั่นเป็นสาเหตุที่มีปริมาณความต้องการมาก"

เขาระบุว่า อินเดียขายข้าวขาวในราคาถูกลงกว่าข้าวไทยประมาณ 135 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สินค้าส่งออกจากอินเดียที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอาจช่วยบรรเทาราคาข้าวในซีกาโก ซึ่งพุ่งขึ้นถึง 20% ในปีที่ผ่านมา และทำให้ราคาอาหารทั่วโลก ซึ่งสหประชาชาติควบคุมอยู่ลดลง หลังขึ้นไป 16% ในเดือนกันยายนจากปีก่อนหน้านี้

ข้าวเป็นสินค้าบริโภคที่มีประสบความสำเร็จที่สุดในปีนี้ ด้วยความกังวลว่า ความเสียหายของผลผลิตจากน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของไทย และความแห้งแล้งในมลรัฐเทกซัส ของสหรัฐฯ จะทำให้อุปทานทั่วโลกลดลง

ด้านเปรม การ์ก (Prem Garg) กรรมการผู้จัดการบริษัทส่งออก ศรี ลาล มาฮาล (Shri Lal Mahal Ltd.) เผยว่า ผู้ส่งออกของอินเดียหลายเจ้าลงนามในสัญญาส่งออกข้าวประมาณ 800,000 ตัน หลังรัฐบาลยกเลิกข้อห้ามการส่งออกในเดือนที่ผ่านมา

เขาเสริมว่า ผู้ซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาก็กำลังลงนามในข้อตกลงนำเข้าข้าวจากอินเดีย ในราคาตั้งแต่ 350-500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ทั้งนี้ อินเดียห้ามบริษัทเอกชนส่งออกข้าว ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2008 ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก และค่อยๆ ยกเลิกข้อห้ามเป็นบางส่วนในเดือนกรกฎาคม

ด้านนายซามาเรन्दู โมหันตี (Samarendu Mohanty) นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส แห่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute: IRRI) กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า วิกฤติน้ำท่วมครั้งเลวร้ายในประเทศไทย ซึ่งสร้างความเสียหายให้ตลาดข้าวไทย ราว 3-5 ล้านตันนั้น จะส่งผลต่อตลาดข้าวโลก ไม่มากนัก อันเป็นผลมาจาก ตลาดข้าวอินเดีย ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยที่ผ่านมา นโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดการส่งออก เนื่องจาก ราคาจำนำข้าวที่สูงกว่าท้องตลาดถึงเกือบ 50% ขณะที่ ตลาดข้าวอินเดีย ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีอัตราการส่งออกเฉลี่ยต่อปีละถึงเกือบ 3 ล้านตัน ทำให้การค้าข้าวในตลาดโลก ไม่มีผลกระทบมากนัก ซึ่งทั้งนี้ อินเดีย ที่มีแผนจะขยายการส่งออกและเลี้ยงที่จะยึดครองตลาดข้าวไทย ที่ต้องเสียไป ขณะเกิดอุทกภัยจนไม่สามารถส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกได้ ด้วยการอาศัยจุดเด่นที่มีราคาต่ำกว่าข้าวไทย

อย่างไรก็ดี นายโมหันตี ก็เชื่อว่า ประเทศไทย จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วใน 3-5 เดือนนี้ สำหรับบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปกติจะเป็นพื้นที่แล้ง แต่ช่วงฤดูถัดไปพื้นที่ดังกล่าว จะเต็มไปด้วยความชื้น ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) และ [Riceonline.com](#)

